

ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร
ผู้ศึกษาค้นคว้า ณัทญา เรือนเพ็ง
ที่ปรึกษา ดร. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
ประเภทสารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยย่นเรศวร, 2552
คำสำคัญ

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร

วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เที่ยวในถนนข้าวสาร จำนวน 400 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ เพียร์สันไคสแควร์ (Chi-Square) สำหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการเที่ยวกลางคืนกับกับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยว

ผลการศึกษาค้นคว้า

จากผลการวิจัย พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารร้านบริเวณทางเท้า การดื่มเครื่องดื่มจะเป็นเหล้า ผสมโค้ก เหล้าผสมไซดาและเหล้าผสมน้ำ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งอยู่ที่ 201 – 400 บาท ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวจะเป็น 21.01 – 23.00 น. และกิจกรรมที่ทำคือการไปเที่ยวสถานบันเทิง และเมื่อพิจารณาถึงแรงจูงใจในการเที่ยวของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร พบว่า แรงจูงใจทางวัฒนธรรม เป็นแรงจูงใจในการมาเที่ยวในถนนข้าวสารมากที่สุดตามด้วย แรงจูงใจระหว่างบุคคล และ แรงจูงใจทางกายภาพ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเที่ยวมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนโดยเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนในเรื่องการดื่ม กิจกรรมที่ทำในขณะที่เที่ยว และช่วงเวลาในการเที่ยวในถนนข้าวสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยว กลางคืนในเรื่องการรับประทานอาหารในบริเวณถนนข้าวสาร การดื่มเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ เที่ยว กิจกรรมที่ทำในขณะที่เที่ยว และช่วงเวลาในการเที่ยวในถนนข้าวสาร อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05

นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจทางกายภาพ แรงจูงใจทาง วัฒนธรรม และแรงจูงใจระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนในเรื่องการ เลือกรับประทานอาหารในบริเวณถนนข้าวสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ แรงจูงใจทางวัฒนธรรมและแรงจูงใจระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน ในเรื่อง การดื่มเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการเที่ยวในถนนข้าวสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05